



สาวไอที สวย ใส หัวใจยุค e ?

มาแล้วจ้า มีสภามะลอมมาแล้ว คิดถึง คิดถึงท่านผู้อ่านแทบจะขาดใจเจ้าค่ะ ไม่ได้ เจอกันหลายฉบับยังคิดถึงมิสอยู่อีกไหมคะ มีสา ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ต้องไปเตรียมตัวรับเปิดเทอมเท่านั้นแหละ เพิ่งชนครกกับ สากกะเบือไปฝากเก็บไว้โรงจำนำเพื่อหาเงินจ่ายค่าเทอมให้หนุ่มในอ้อมใจเจ้าค่ะ

ว่าไปเรื่อยค่ะ หน้าตาอย่างมีสา ไม่มีใคร เขาสนใจหรอกค่ะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้ขอบอกก่อนว่าวันนี้ไม่มีเด็กดีเด็ดมาฝากค่ะ แต่มีสา มีครูที่เด็ดมาฝาก อันนี้ยืนยันเลยว่าสู้ครูระริน ในสวัสดิศุคุณครูที่เพิ่งอวสานไปได้อย่างสบาย เพราะวันนี้มีสา นั่งอยู่กับครูสาวสวยถึง 3 ท่านเลยคะท่านผู้อ่านฯ ไม่อยากบอกเลยว่าครูทั้ง 3 คนเขาสวยจนทำเอามีสา ตกกระป๋องไปเลยคะ เท่านั้นยังไม่ด้วยความสวยของอาจารย์ทำเอาหนุ่มๆ ในออฟฟิศมีสา หลายคนอยากกลับไปเป็นนักศึกษาอีกรอบเลยเจ้าค่ะ

คุณครูสาวสวยทั้ง 3 คนยังเป็นครูไอทีคนเก่งของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้อย่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คนแรกแม้จะเข้มไปนิดแต่ก็สวยใสใหม่ค่ะ **อ.อัจฉรา เรืองประทุม** อ.ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนสาวสวยยิ้มหวานในตาคนคนที่สองมี



นามว่า **อ.วาสนา แวมมาะ** อ.ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเช่นเดียวกัน ส่วนอีกหนึ่งคนประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนามว่า **อ.กิ่งดาว เกาะสมัน**

เธอทั้ง 3 คนไม่ได้มาอวดความสวยเพื่อหวังไปแย่งที่บอสของน้องฟ้า นาดาลี นะคะแต่วันนี้เธอจะมาคุยเรื่อง e (อี) ใหม่นะคะ มีสา ไม่ได้พูดไม่สุภาพเพราะมีสา กำลังหมายถึงระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้าน

ต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในองค์กร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จากความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ด้วยความตระหนักในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญของชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว โดยเฉพาะบรรดา

นักศึกษาที่ไม่สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีได้เลย และมห.หาดใหญ่เองให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ส่วนเรื่อง e ต่าง ๆ นั้นเดี๋ยวมิสฯ จะสาธยายให้ได้ติดตามกันคะท่านผู้อ่านชาว e ที่ว่ามันมีอะไรบ้าง รู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีเอามาก ๆ ที่เดี๋ยวกะ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MOS & Prometric Testing Center ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในภาคใต้เท่านั้น ความร่วมมือกับโรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ หรือที่รู้จักกันดีในนามของ NetDesign นั้นเองคะ และยังมียีกหลากหลายมาก ๆ ๆ ๆ จุมนิสฯ สาธยายไม่หมด

เข้าเรื่อง e กันเลยดีกว่าคะ อย่างระบบ e-Office สำหรับบุคลากรในการส่งงานต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานเดียวกันและนอกหน่วยงาน e-Service เช็การเข้าเรียน การให้เกรด ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา e-Classroom ข้อมูลการเรียนสำหรับนักศึกษา e-Learning ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ e-Document งานเอกสาร งานสารบรรณต่าง ๆ e-Database คือ ฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ และยังมีอีกหลาย e ค่ะที่มีสา สาธยายให้ฟังยังไม่หมด

อย่างไรก็อย่าใจฉาดคะที่เขาเรียนมห.หาดใหญ่นะคะ หากต้องการคนสวยมีสา ยังว่างเสมอคะฉบับนี้ขอตัวและหัวใจไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนนะคะเพื่อจะได้ทันสมัยกับเขาบ้าง ■